

ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

รองคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินมูลค่า
ทางสังคมไทย



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขา	ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก	ปรด. ปรัชญาดุสิตบัณฑิตการจัการ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	พ.ศ.2559	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท	ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	พ.ศ.2551	มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี	บชบ. บริหารธุรกิจบัณฑิต	พ.ศ.2551	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	บชบ. บริหารธุรกิจบัณฑิต	พ.ศ.2539	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล สัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณและการวิจัย	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2564 - 2566	ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2564 - 2560	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2555 - 2556	ผู้ช่วยอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2555 - 2556	ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ศ.2555 - 2556	1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 2. เลขานุการสำนักงานคณะ ฯ	คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน
พ.ศ.2555 - 2556	ผู้จัดการโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรม จอมพลพาเลซ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ.2555 - 2556	Planning and Logistic Manager	S.C.H. Industries (Thailand) Co.,Ltd. Ratchaburi
พ.ศ.2555 - 2556	Shipping and Warehouse Manager	Schlumberger Industries (Thailand) Co.,Ltd. Pathumthani

ประสบการณ์สำคัญที่ดำเนินการ

ปี	หน่วยงาน	ลักษณะงาน
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน	สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)	Co-Trainer หลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Practitioner Workshop
พ.ศ.2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
พ.ศ.2566	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	Coach ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (I-EA-T Sustainable Business หรือ ISB) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2564	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและยกระดับตลาดชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นย่านเมืองรองบนฐานทรัพยากรภูมิสังคมสู่การท่องเที่ยวทางเลือกวิถีใหม่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

ปี	หน่วยงาน	ลักษณะงาน
พ.ศ.2563	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1
พ.ศ.2563	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
พ.ศ.2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มตานิแบรนต์จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2562	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานบนฐานภูมิวัฒนธรรมของประเทศไทย
พ.ศ.2561	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน
พ.ศ.2560	เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวไทยและชาวต่างชาติ
พ.ศ.2560	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย
พ.ศ.2558	เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและเส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

ปี	หน่วยงาน	ลักษณะงาน
พ.ศ.2558	สำนักงานการอุดมศึกษา	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2557	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง
พ.ศ.2555	สำนักงานการอุดมศึกษา	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบของการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2554	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมทวารวดี -ขอมในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย